



# Thái Bình đứng trước cơ hội lớn đón làn sóng đầu tư từ Hàn Quốc

Với nhiều tiềm năng, thế mạnh cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Thái Bình đang trở thành địa bàn đầu tư hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, tỉnh đang chuẩn bị tổ chức chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc "Thái Bình Homecoming Day". Theo các nhà ngoại giao kinh tế, đây là sự kiện quan trọng, mở ra cơ hội lớn về nhận định này, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với Tham tán Thương mại Phạm Khắc Tuyên, Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, thành viên Văn phòng Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Thái Bình tại Hàn Quốc (Korea Desk Thai Binh).



Tham tán Thương mại Phạm Khắc Tuyên (người thứ ba từ trái sang) đưa đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại khu công nghiệp Liên Hà Thái.

**Phóng viên:** Xin cảm ơn ông đã dành cho Báo Thái Bình cuộc trao đổi này. Thưa ông, Thái Bình đã thành lập và đưa Korea Desk Thai Binh vào hoạt động được hơn 1 năm, ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của Văn phòng?

**Ông Phạm Khắc Tuyên:** Việc thành lập Văn phòng Korea Desk Thai Binh tại Hàn Quốc là mô hình đầu tiên của một địa phương, thể hiện tầm nhìn và khát vọng của tập thể lãnh đạo tỉnh. Trước đây, các thông tin về Thái Bình rất hạn chế và chưa được phổ biến, quảng bá nhiều tại Hàn Quốc. Qua sự kiện đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc năm 2021 và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh tổ chức khai trương Văn phòng Korea Desk Thai Binh năm 2022 thì các doanh nghiệp Hàn Quốc mới bắt đầu biết đến Thái Bình nhiều hơn. Tuy mới hoạt động hơn 1 năm nhưng Văn phòng đã tích cực quảng bá hình ảnh về văn hóa, con người cũng như tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Giám đốc Văn phòng, ông Kim Jung Ryool, Chủ tịch Công ty Zenith Group cùng với Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc thường xuyên tổ chức gặp gỡ các nhà đầu tư và đi các địa phương quảng bá về hình ảnh Thái Bình với lịch công tác dày đặc. Trong nhiệm kỳ tại Hàn Quốc, tôi chưa gặp được người nào

có sự nhiệt tình, nhiệt huyết, yêu Việt Nam, yêu Thái Bình và toàn tâm, toàn ý hỗ trợ Thái Bình thu hút đầu tư như ông Kim Jung Ryool. Chúng ta có Văn phòng đặt giữa thành phố Seoul thể hiện vị thế của Thái Bình và tạo thuận lợi trong xúc tiến thương mại, đầu tư tại Hàn Quốc. Để phát huy vai trò, hiệu quả của Văn phòng hơn nữa, theo tôi, lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực đủ mạnh để thúc đẩy quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh tới nhiều nhà đầu tư uy tín, có quy mô lớn của Hàn Quốc, đưa họ đầu tư vào Thái Bình, tạo ra đóng góp lớn hơn cho sự phát triển của tỉnh.

**Phóng viên:** Với những am hiểu về Hàn Quốc nói chung, lĩnh vực công nghiệp, thương mại nói riêng, theo ông, Thái Bình nên tập trung xúc tiến thu hút các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào lĩnh vực nào cho hiệu quả cao và bền vững?

**Ông Phạm Khắc Tuyên:** Ở khía cạnh nâng cao sức cạnh tranh của nền công nghiệp hay tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, kết hợp với thế mạnh của Thái Bình thì thấy rằng chúng ta nên tập trung thu hút các doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, chế biến thực phẩm. Việc các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư sản xuất, xuất khẩu hay tiêu thụ một phần tại Việt Nam thì họ cần hỗ trợ về chính sách, lợi thế về lao động, thủ tục hành

chính minh bạch, hiệu quả. Tiềm năng, thế mạnh của tỉnh là nông nghiệp nên thu hút họ vào để chế biến ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao phục vụ cho chính thị trường Việt Nam và đẩy mạnh xuất khẩu. Ngoài ra, các ngành điện tử, bán dẫn, hệ sinh thái liên quan đến ngành bán dẫn cũng là triển vọng trong thời gian tới bởi các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đẩy mạnh đầu tư để xuất khẩu ra toàn cầu. Hiện nay, Hàn Quốc đang cần tìm những thị trường mới làm cứ điểm sản xuất linh vực bán dẫn như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, chúng ta phải cạnh tranh khốc liệt với các nước và bản thân ngay tại Việt Nam các địa phương cũng phải có bước đi mới để thu hút được các nhà đầu tư lớn. Ngành đầu tư chiến lược trong tương lai là thu hút các nhà đầu tư về hạ tầng công nghệ thông tin, chúng ta cũng phải tìm hướng đi làm sao để Thái Bình xây dựng được hạ tầng công nghệ thông tin. Đây là câu hỏi, bài toán đặt ra cho tập thể lãnh đạo tỉnh cùng với chuyên gia cùng nghiên cứu để thu hút được những doanh nghiệp có trình độ về công nghệ, năng lực tài chính để xây dựng Thái Bình trở thành trung tâm hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh, đô thị sinh thái. Khi tình có được chuỗi từ hạ tầng công nghệ, hạ tầng xã hội, hạ tầng công nghệ sẽ giúp các nhà đầu tư yên tâm sinh sống, làm việc cho không chỉ bản thân họ mà cả gia đình họ nữa, Thái Bình thực sự là nơi đáng sống, đáng để đầu tư.

**Phóng viên:** Môi trường đầu tư, kinh doanh của Thái Bình ngày càng được cải thiện, hấp dẫn cùng với nhiều tiềm năng, lợi thế, ông có nhận định như thế nào về cơ hội hợp tác phát triển của tỉnh với các nhà đầu tư và các địa phương của Hàn Quốc trong thời gian tới?

**Ông Phạm Khắc Tuyên:** Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc rất tốt đẹp, đặc biệt tháng 6/2023 hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện thì quan hệ hợp tác giữa hai nước đã sôi động nay càng sôi động hơn, hợp tác giữa các địa phương với nhau cũng rất tích cực. Rõ ràng đây là bối cảnh rất thuận lợi để Thái Bình tăng cường hợp tác địa phương, mở ra cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại, đầu tư với Hàn Quốc. Hợp tác địa phương cũng giúp chúng ta nâng cao hình ảnh, năng lực cạnh tranh của tỉnh tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Một điểm nữa là quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ cũng mới được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Tôi nghĩ Chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc càng yên tâm hơn khi Việt Nam cùng lúc có quan hệ với các nước lớn. Hoa Kỳ là thị trường lớn, quan trọng của Việt Nam và cả doanh nghiệp Hàn Quốc, do đó cơ hội để các doanh nghiệp chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam nói chung, cơ hội tìm đến Thái Bình đầu tư là rất lớn trong thời gian tới, chúng ta phải tận dụng và nắm bắt được.

**Phóng viên:** Việc Thái Bình tổ chức chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc "Thái Bình Homecoming Day" vào dịp này, theo ông sẽ có ý nghĩa và tác động như thế nào trong thu hút đầu tư cũng như góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc?

**Ông Phạm Khắc Tuyên:** Tôi cho rằng đây là tầm nhìn xa và có chiến lược của tỉnh Thái Bình. Chúng ta tổ chức một sự kiện giao lưu về văn hóa, kết nối về du lịch địa phương và thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư sẽ gây được tiếng vang đối với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương của Hàn Quốc. Trao đổi với lãnh đạo tỉnh và thấy sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh, chúng tôi rất yên tâm, tự tin thuyết phục những người có ảnh hưởng tại Hàn Quốc cả về chính trị, kinh tế, địa phương tham gia sự kiện "Thái Bình Homecoming Day", tạo ra hiệu ứng quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung, của đồng bằng châu thổ sông Hồng, trong đó có Thái Bình - một nền tảng quan trọng giúp chúng ta tiếp tục xúc tiến thương mại, đầu tư vào tỉnh. Tôi hy vọng với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của tỉnh, chương trình sẽ diễn ra thành công và đạt được mục tiêu đề ra.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn ông!

NGÂN DUNG (thực hiện)

# Môi trường đầu tư, kinh doanh của Thái Bình dưới góc nhìn nhà đầu tư Hàn Quốc

Nhiều lợi thế cạnh tranh từ giao thông kết nối, hạ tầng công nghiệp sẵn có, đồng bộ đến cơ chế ưu đãi hấp dẫn, thủ tục hành chính đơn giản, thông thoáng, Thái Bình là điểm đến đầu tư hàng đầu hiện nay ở khu vực phía Bắc. Theo đánh giá của các nhà đầu tư Hàn Quốc, Thái Bình có môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn, là nơi các doanh nghiệp có thể phát triển mở rộng dự án và đầu tư dự án mới có quy mô lớn vươn ra toàn cầu.



**Ông Kim In Kyu,**  
Tổng giám đốc Tập đoàn HiteJinro

HiteJinro là tập đoàn đồ uống lớn nhất tại Hàn Quốc, có lịch sử gần 100 năm sản xuất rượu Soju và bia Hite nổi tiếng trên thế giới. Để đạt mục tiêu phát triển toàn cầu, chúng tôi quyết định mở rộng đầu tư ở nước ngoài và đã chọn Thái Bình của Việt Nam đặt dự án nhà máy sản xuất với quy mô diện tích 8,4ha, tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu USD. Lý do mà HiteJinro chọn Thái Bình bởi địa phương có quỹ đất công nghiệp, mặt bằng sạch đáp ứng nhu cầu của dự án, chính sách ưu đãi hấp dẫn. Điều quan trọng nhất là người đứng đầu chính quyền tỉnh, các sở, ngành chức năng nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi trong quá trình nghiên cứu đầu tư, lập dự án, thực hiện thủ tục đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp rất nhanh chóng. Chúng tôi tin tưởng dự án sẽ sớm được đầu tư và thành công tại Thái Bình, trở thành mô hình đầu tiên trong nội địa hóa sản phẩm đồ uống của Tập đoàn ở nước ngoài. Đây sẽ dự án quan trọng giúp HiteJinro chính phục và chiếm lĩnh được thị trường Đông Nam Á, là một tiền đề để Tập đoàn phát triển ra toàn cầu.



**Ông Kim Dong Bok,**  
Phó Giám đốc Công ty TNHH PS Vina

Là doanh nghiệp ngành may mặc, chúng tôi luôn lo lắng về nguồn nhân lực phục vụ sản xuất. Tuy nhiên ở Thái Bình, PS Vina hoàn toàn yên tâm về hoạt động tuyển dụng. Hiện Công ty của chúng tôi đang có hơn 2.000 người lao động làm việc ổn định. Tôi đã đi tìm hiểu nhiều địa phương nhưng phải khẳng định Thái Bình có nguồn nhân lực dồi dào về số lượng, người lao động có tinh thần, năng động và sáng tạo trong công việc. Tôi cũng được biết, tỉnh Thái Bình có nhiều chương trình hỗ trợ đào tạo tay nghề cho người lao động, chính điều này giúp cho doanh nghiệp thuận lợi trong khâu tuyển dụng. Công nhân trình độ tay nghề vững và có thể bắt tay ngay vào sản xuất nên doanh nghiệp triển khai sản xuất, kinh doanh kịp thời, không phải mất thêm thời gian đào tạo lại. Hơn nữa, nhận thức pháp luật và tác phong làm việc của người lao động ở Thái Bình rất chuyên nghiệp vừa tạo ra năng suất lao động cao vừa hạn chế xảy ra tình trạng mất ổn định, xáo trộn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.



**Ông Han Seng Hyun,**  
Giám đốc Công ty TNHH INNOFLOW Vina

Sau gần 5 năm đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cụm công nghiệp Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, chúng tôi thấy môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng đổi mới và cải thiện theo hướng thuận lợi cho nhà đầu tư. Trong đó, thủ tục về đầu tư được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết. Hệ thống giao thông đang được tỉnh đầu tư hiện đại, kết nối với các huyết mạch giao thông và sân bay, cảng biển, các đầu mối kinh tế lớn khu vực phía Bắc. Chúng tôi cũng đánh giá cao về hạ tầng kỹ thuật của cụm công nghiệp Đô Lương bảo đảm đồng bộ từ mặt bằng sạch sẵn có, giao thông, điện, thông tin liên lạc đến công tác vệ sinh môi trường, xử lý nước thải được đầu tư tốt đáp ứng các yêu cầu cho dự án sản xuất, kinh doanh mặt hàng xuất khẩu của chúng tôi.



**Ông Lee Joong Won,**  
Giám đốc Công ty TNHH Acava Vina

Gần 20 năm trước khi đầu tư vào Thái Bình tôi thấy hệ thống giao thông ở đây thiếu, rất chật chội và khó khăn. Nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi rất tích cực: hàng loạt tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ được đầu tư mới, nâng cấp kết nối liền hoàn với các địa phương trong vùng nên việc đi lại, vận tải, giao thương dễ dàng hơn nhiều. Chúng tôi gắn bó và phát triển lâu dài với mảnh đất này bởi nhận thấy giữa Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều nét văn hóa tương đồng với nhau; chúng tôi cũng đánh giá cao công tác giáo dục của Thái Bình đã xây dựng được nguồn nhân lực không chỉ có trình độ tay nghề cao mà còn có ý thức kỷ luật tốt, chăm chỉ, trách nhiệm với công việc. Hơn thế nữa, diện mạo nông thôn và đô thị của Thái Bình cũng ngày càng tươi đẹp, hạ tầng xã hội tốt lên, các dịch vụ phát triển đáp ứng nhu cầu cuộc sống giúp chúng tôi yên tâm, phấn khởi trong những năm tháng đầu tư, sản xuất, sinh sống tại địa phương.



**Chị Vi Thị Sáu, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ**

Tôi may mắn khi là 1 trong 37 người của huyện Quỳnh Phụ được tỉnh Thái Bình tạo điều kiện cho đi làm việc thời vụ tại thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Tôi thấy đất nước Hàn Quốc thật sự xinh đẹp, cuộc sống bên này rất tốt, khí hậu mát mẻ, công việc không quá vất vả, mức thu nhập lại cao nên tôi và những người lao động của huyện Quỳnh Phụ ở bên này đều rất phấn khởi. Tôi hy vọng tỉnh Thái Bình và Hàn Quốc sẽ có nhiều chương trình hợp tác hơn nữa ở nhiều lĩnh vực, nhất là chương trình phối hợp trong vấn đề lao động, việc làm để nhiều người dân của tỉnh Thái Bình có cơ hội sang làm việc tại Hàn Quốc.